
sþ. 217. Fyrirspurn [203. mál]
til sjávarútvegsráðherra um fæðisdagpeningaeign sjómanna í áhafnadeild Aflatrygginga-
sjóðs.

Frá Eiði Guðnasyni.

1. Hve hárri fjárhæð nemur inneign sjómanna vegna fæðisdagpeninga í áhafnadeild
Aflatryggingasjóðs?

2. Hve mikið hefur þegar verið greitt til sjómanna af framangreindri upphæð?
3. Hvenær geta sjómenn vænst þess að fá þær greiðslur sem á vantar?

Skriflegt svar óskast.


